
เติมสบายพลัส เปิดหนาชิงสัดสวนตลาดตูเติมเงิน

ควบเปิดตัว 2 บริการใหม ปักธงเขาตลาดหุนปีหนา

บริษทั เวนดิง้ คอรปอเรชัน่ จํากัด นําทีมผูบริหารโดย นายวิชัย วชิรพงศ ประธานกรรมการบริหาร และ นายชูเกีย

รติ รุจนพรพจี ประธานเจาหน าที่บริหารกลุม เติมสบายพลัส ไดจัดงานเปิดตัวรุกธุรกิจใหม ภายใตแบรนด เติมสบาย

พลัส อยางเป็นทางการ หลังจากสงตูเติมเงินออนไลนเขาไปชิงพื้นที่จนเป็นที่รูจักของตลาดกลุมน้ีแลว พรอมเปิด

เพิ่ม 2 ธุรกิจใหมคือ ตูกดน้ํากระป องเวนดิง้พลัส และบริการแอพพลิเคชัน่ เพยเมนท Sabuy shop ที่รวมกับ

ธนาคารทหารไทย เพื่อสรางจุดแข็งใหผลิตภัณฑ และตอยอดธุรกิจใหครอบคลุมทุกความตองการของผูบริโภค หวัง

ติดกลุมผูนํา 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมตูกดน้ํา ในปลายปีน้ี ควบคูไปกับการเรงจัดโครงสรางบริษทัใหไดตามเกณฑ

เพื่อเขาตลาดหลักทรัพยครึ่งปีหลัง 2562

งานเปิดตัว เติมสบายพลัส วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หางเซ็นทรัล แกรนด พระราม 9 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจาหน าที่บริหารกลุม “เติมสบายพลัส” เผยวา เวนดิง้ คอรปอเรชัน่ ใสเกียรเดินหน าเต็มที่เพื่อลุยธุรกิจตู

เติมเงินออนไลน ภายใตชื่อ เติมสบายพลัส ใหเขาถึงลูกคามากยิ่งขึ้นกวาเดิม โดยเนนกลยุทธผลักดันการเติบโต

ของแบรนดไปพรอมๆ กันทุกดาน ทัง้ยอดขายผลิตภัณฑ ประชาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมการตลาด และความบัน

เทิง

“ในปีที่ผานมา มีตูเติมเงินออนไลน เติมสบายพลัส ของเรากระจายอยูในตลาดทัว่ประเทศ 40,000 ตู ซึ่งพบวาทัง้ผู

ที่ใชบริการตูเติมเงิน ผูประกอบการ ตลอดจนนักธุรกิจลงทุน ก็ใหการตอบรับอยางดี พรอมกันน้ีเรายังเตรียมตัวเปิด

บริการใหมๆที่ตอบสนองความตองการและไลฟ สไตลของผูบริโภคอยางตอเน่ือง ไมวาจะเป็นการใหบริการโอนเงิน

เขาธนาคารอื่นๆ หรือการเปิดบริการสติก๊เกอรไลน ในอนาคตอันใกลเป็นตน เราจึงตองการขยายธุรกิจเกี่ยวกับตูกด

หรือเวนดิง้ แมชชีน เพิ่มขึ้น เริ่มจากในสวนของตูเติมเงินเราตัง้เป าอัตราการเติบโต ในปลายปีน้ี คือ จะมีตูเพิ่มขึ้น

อีก 40,000 ตู ก็จะรวมเป็น 80,000 ตู สวนตูกดน้ํากระป องอัตโนมัติ เวนดิง้พลัส ตอนน้ีมีอยูประมาณ 200 ตู เราตัง้

ไววาปลายปีน้ีจะมียอดตูเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 – 1,500 ตู เรียกไดวาถาเราทําตัวเลขไดที่ 1,500 ตู ภายในสิน้ปีน้ี เรา

จะยึดตําแหนง ผูนํา 1 ใน 3 Industry น้ีแนนอน ซึ่งในรอบสิบปีที่ผานมา ยังไมเคยมีใครทลายขึ้นไปได ซึ่งถาทําได

ก็ถือวาน่ีแหละคือจุดแข็งของเรา” นายชูเกียรติ เผย

งานหนักที่รออยูขางหน าอีกอยางของ ชูเกียรติ คือ การจัดโครงสรางบริษทั รวมถึงการขึ้นขบวนการในการบริหาร

ความเสี่ยงภายใน เพราะ เวนดิง้ คอรปอเรชัน่ เตรียมเขาไปปักธงในตลาดหลักทรัพยในปีหน าแลว

“นอกจากทัง้สองเรื่องที่กลาวไปแลวคือ โครงสรางบริษทั กับการบริหารความเสี่ยงภายใน เรายังทําอีกหลายอยาง

ทัง้ยกระดับบริหารบัญชีบริษทัใหเขาอยูในเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยตองการ รับทีมงานที่มีประสบการณมาชวย มี
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การขึ้นและปรับเปลี่ยนแผนกจัดซื้อใหม ปรับแผนก Internal Auditor (อินเทอรนอลออดิท) รวมถึงการปรับเปลี่ยน

โครงสราง CFO และในอีกหลายๆ สวน ที่จะตองนําไปเขาหลักเกณฑ ในสวนของการยื่นจดทะเบียน เราไดเริ่มไป

แลว คาดวานาจะเป็นครึ่งปีหลัง 2562 คงจะเรียบรอย”

การเติบโตของแบรนดจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองได ถากลยุทธทางธุรกิจมีความสัมพันธสอดประสานกันไปทุกทาง แม

จะมีการแขงขันเดือดขนาดไหนก็ตาม แตการคืนกําไรกลับสูสังคมก็เป็นหัวใจสําคัญ นับเป็นอีกหลักการทํางานที่นา

ศึกษาและนาชื่นชมของผูบริหารมืออาชีพคนน้ี

“ในปีน้ีเราตัง้ใจจะมีโครงการเติมสบายสัญจรอยู ไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถึงการสนับสนุนดานกีฬา ซึ่งทําอยูแลว 2

โปรเจ็คต คือ การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล สมุทรปราการ เอฟซี กับ สโมสรฟุตซอลการทาเรือแหงประเทศไทย สวน

อีกอันคือโปรเจ็คต CSR มีแพลนไววาจะทํารวมกับ บริษทัทีวี บูรพา เรามีจุดประสงคที่จะแนะนําสถาบันที่ใหความ

ชวยเหลือประชาชนแตยังไมเป็นที่รับรูในวงกวาง อยางปีที่แลวเราทําคลิปทรูสตอรี่ แนะนําเกี่ยวกับการผาตัดหัวใจ

เด็ก สถาบันผาตัดหัวใจเด็ก รพ.ราชวิถี ซึ่งสถาบันแหงน้ีจัดตัง้มาแลว 20 ปี หลังจากผลงานเราเผยแพรออกไป ผู

อํานวยการของสถาบันแจงกลับมาวา มีคนโทรเขามาบริจาคมากสุดตัง้แตสถาบันจัดตัง้มา สวนยอดวิวของคลิปของ

เราสูงถึง 4-5 ลานวิว ในปีน้ีเราจึงมีภารกิจที่จะทําอะไรเพื่อสังคมตอ คาดวาคลิปที่กําลังทําอยูนาจะ Launch ไดใน

เดือน มิถุนายนน้ี

กลาวไดวา เบื้องหน าและเบื้องหลังความสําเร็จของ เติมสบายพลัส ในวันน้ี อาจเกิดขึ้นไมไดหากขาดวิสัยทัศน และ

แนวทางการดําเนินงานที่ดีของอีกหน่ึงหัวเรือใหญแหง เวนดิง้ฯ คือ นายวิชัย วชิรพงศ กูรูนักลงทุนที่แวดวงธุรกิจ

ใหการยอมรับ ซึ่งเขามองวาการตอยอดแบรนดเติมสบายพลัส ดวยการเปิดเพิ่มอีก 2 บริการใหม นอกเหนือจากตู

เติมเงิน จะเป็นการเอื้อธุรกิจทัง้ 3 ใหเดินไปดวยกันไดอยางดี

“คําวาเติมสบายพลัส จริงๆ ไมใชแคตูเติมเงินเทานัน้ ภายใตบริษทัลูก เรามีบริการอื่นๆ เพิ่มเขามา คือ มี 2 บริการ

ที่เราเปิดแลวไดแก ตูกดน้ํากระป องอัตโนมัติเวนดิง้พลัส อยูภายใตเวนดิง้พลัส และบริการแอพพลิเคชัน่ เพยเมนท

ชื่อ Sabuy shop รวมกับธนาคารทหารไทย ชวยใหผูประกอบการ SME สามารถเปิด shop ออนไลน รับชําระเงิน

ออนไลนได ซึ่งโปรแกรมน้ีสามารถชวยผูประกอบการบริหารตนทุนไดดวย ในสวนของการทําใหคนรูจักแบรนดเติม

สบายพลัสของเราในวงกวางยิ่งขึ้น ผมมองวาพรีเซนเตอรก็มีสวนชวยไดมาก เราจึงยังคงใชพรีเซนเตอรคนเดิมคือ

คุณแจส สปุกนิค ปาปิยอง กุก กุก หรือคุณแจส ชวนชื่น เพราะเขาเป็นคนที่มีสไตล บุคลิก สนุกสนานเฮฮา เขาถึง

ลูกคากลุมเป าหมายของเราไดงาย”

นายวิชัย กลาวปิดทายถึงสิ่งที่คาดหวังวา ตองการเป็นผูประกอบการหลักที่ใหสินคาเขาถึงผูบริโภคไดอยางแพร

หลายที่สุด สินคาตูเติมเงินเป็นอยางหน่ึงที่ เติมสบายพลัส สามารถใหบริการไดเขาถึงจํานวนคนมากกวา 10 ลาน

ครัง้ตอเดือน สวนที่ 2 คือ การปรับตัวการหรือการใหบริการเพยเมนท sabuy shop เขาไปใหกับกลุมลูกคาดวย

แนวทางในการบริหาร นาจะเป็นการตอบโจทยที่นาพอใจสําหรับผูบริโภคกลุมเป าหมาย ไดแก ชุมชนตางๆ หมูบาน

โรงงานอุตสาหกรรม อยางแนนอน


